

Số: /BC-TTYT

Sìn Hồ, ngày tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Sơ kết công tác phổ biến giáo dục Pháp luật**

Thực hiện Công văn số 1038/SYT-VP ngày 27/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu V/v Sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện:**

Hàng tháng Đảng bộ, lãnh đạo Trung tâm Y tế đã giao cho phòng TCHC chủ trì, kết hợp với tổ PBGDPL, các khoa, phòng và các Trạm Y tế xã, Thị trấn thuộc Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm và các đơn vị trực thuộc.

Trung tâm Y tế đã ban hành Kế hoạch số 359/KH-TTYT ngày 26/02/2022 của Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ V/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Kế hoạch số 360/KH-TTYT ngày 26/2/2022 của Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ V/v theo dõi thi hành pháp luật năm 2022.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL**

**1. Hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL:**

Thực hiện thường xuyên việc phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật, của Sở Y tế, UBND huyện đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Y tế.

Nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chủ trì là phòng TCHC phối hợp với tổ PBGDPL, các khoa, phòng, tổ CĐCS và các Trạm Y tế xã, Thị trấn để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

**2. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật:**

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Y tế đã tiến hành tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc tham gia học các Nghị quyết của Đảng, Luật, Nghị định của Chính phủ, đồng thời, tự tổ chức giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật cho cán bộ, viên chức và người lao động cho các đơn vị trực thuộc và cá nhân tại Trung tâm Y tế qua các buổi giao ban chuyên môn hàng ngày, giao ban hàng tháng theo quy định.

Việc tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, cán bộ, viên chức thực hiện chủ yếu tuyên truyền bằng miệng, cung cấp tài liệu, tổ chức định kỳ theo tháng, lồng

ghép các buổi giao ban chuyên môn hàng ngày, họp cơ quan, công đoàn, học nghị quyết ... ngoài ra đơn vị còn tuyên truyền các chế độ chính sách cho người bệnh và người của người nhà của người bệnh qua họp Hội đồng người bệnh tại các khoa điều trị.

Tổng số cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 02 cuộc, hình thức tuyên truyền qua các buổi giao ban của đơn vị, giao ban xã.

Tổng số lượt người tham dự: 457 người/02 cuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Sin Hồ về việc Tuyên truyền cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn huyện Sin Hồ" năm 2022. Trung tâm Y tế Sin Hồ ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cuộc thi và Phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những nội dung cơ bản về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, Trú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.

Số người tham gia viết bài dự thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn huyện Sin Hồ" năm 2022 do Trung tâm Y tế phát động : 104 người tham dự.

Trung tâm Y tế đã thực hiện tốt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, cán bộ, viên chức đúng theo hướng dẫn của UBND huyện, Sở Y tế, kết quả đã có chuyển biến về nhận thức và chấp hành pháp luật của cán bộ, cán bộ, viên chức trong cơ quan tạo sự chuyển biến tích cực tại các khoa, phòng để đi vào có nề nếp, chấp hành tốt các quy định của nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc ngành y tế: thực hiện tốt 12 Điều Y đức, quy tắc ứng xử tại đơn vị do đó 6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân...

### **Về hiệu quả:**

Trung tâm Y tế thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn đi đôi với thực hiện công cuộc cải cách hành chính, tạo lên sự đồng thuận cao của người bệnh.

Chấp hành tốt các quy định của nhà nước đảm bảo quyền lợi thiết thực cho cán bộ, viên chức và chế độ chính sách của người bệnh.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ Y tế và nhân dân trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo của người dân đối với Trung tâm Y tế.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

Tiếp tục triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

Phát huy cơ chế phối hợp hoạt động của các thành viên Tổ PBGDPL.

Nghiên cứu soạn thảo các văn bản có nội dung phong phú, hình thức sinh động để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ các nội dung pháp luật được phổ biến.

Tiếp tục triển khai phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn các thành viên trong Tổ PBGDPL xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đợt tiếp theo.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các cộng tác viên ở cơ sở của đơn vị.

- Duy trì và đẩy mạnh các hình thức, cách làm có hiệu quả; nghiên cứu và triển khai các hình thức tuyên truyền mới mới phong phú, hấp dẫn và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa./.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Trung Quyền**

